
127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 238 — 213. mál.

Fyrirspurn

til sjávarútvegsráðherra um verðmæti steinbítskvóta.

Frá Svanfríði Jónasdóttur.

Hvert var áætlað markaðsverðmæti steinbítskvótans, aflamark innan ársins og varanleg
aflahlutdeild, fiskveiðiárið 2000/2001 og hvernig þróaðist verðið innan fiskveiðiársins?


